

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH NIÊM YẾT VÀ CHÀO MỪNG NGÀY GIAO DỊCH CHÍNH THỨC ĐẦU TIÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ETF SSIAM VNX50

Sáng ngày 24/10/2017, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) đã chính thức niêm yết 9.800.000 Chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNX50 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo Quyết định số 369/QĐ-SGDHCM và trở thành thành viên thứ 427 niêm yết trên HOSE với mã chứng khoán FUESSV50. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.648,85 đồng/01 Chứng chỉ Quỹ và biên độ dao động giá là +/-20%. Đây cũng là Quỹ hoán đổi danh mục thứ 2 đang được niêm yết và giao dịch trên HOSE.



Chỉ số VNX50 bao gồm 50 mã cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), được lọc ra từ rổ chỉ số VNXAllshare, bao gồm các cổ phiếu có vốn hóa và giá trị giao dịch lớn, đáp ứng điều kiện theo quy định tại Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index do HOSE và HNX xây dựng và quản lý. Các cổ phiếu thuộc chỉ số VNX AllShare được lựa chọn vào rổ chỉ số VNX 50 phải đáp ứng các tiêu chí về thanh khoản (tỷ suất quay vòng chứng khoán $\geq 0,02\%$), tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free float của các cổ phiếu trong rổ VNX50 phải $>5\%$), giới hạn tỷ trọng vốn hóa (tối đa 10%). Chỉ số VNX50 sẽ được xem xét định kỳ thay đổi cổ phiếu thành phần chỉ số vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Việc cập nhật thông tin khối lượng lưu hành, free-float của cổ phiếu thành phần được thực hiện trong tháng 1, 4, 7 và 10 hàng năm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày thứ Hai lần thứ 4 của tháng 1, 4, 7 và tháng 10.

Mục tiêu của Quỹ ETF SSIAM VNX50 là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ số VNX50 trong tất cả các giai đoạn, thể hiện biến động giá cổ phiếu của các Công ty niêm yết trên SGDK TP.HCM và SGDK TP.Hà Nội. Vì vậy, Quỹ ETF SSIAM VNX50 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều ý nghĩa đối với nhà đầu tư và thị trường chứng khoán Việt Nam như: góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường, nhà đầu tư có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, các công ty chứng khoán cũng như các thành viên thị trường có cơ hội phát triển thêm các dịch vụ mới để phục vụ ngày càng tốt hơn cho các nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư.

(Nguồn: www.hsx.vn)